



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 6-9 เมษายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ (6 เม.ย. 61)	<b>ปฏิรูปด้านสาธารณสุข-สังคม</b> -เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ประชุมคกก.ขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2561 โดยพล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า ได้มีการปรับปรุงชื่อคำสั่งคกก.ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 เป็น คกก.ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 คกก.ขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ซ้ำซ้อนกับการทำงานของคณะอื่น โดยเพิ่มกรรมการจากกระทรวงต่างๆ กรอบการดำเนินงานตลอดจนอำนาจหน้าที่ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
มติชน (8 เม.ย. 2561)	<b>ทวงคืนเงินกองทุนเสมอมา</b> -เสนอข่าว นายอรรถพล ตรีกตรอง ผู้ตรวจราชการ สธ. ในฐานะประธานคกก.สืบสวนข้อเท็จจริงกองทุนเสมอมาพัฒนาชีวิต เปิดผนวกฯ สธ.อยู่ระหว่างประสาน สธ. เพื่อขอให้ช่วยสำรวจจำนวนนักเรียนที่ยังไม่ได้รับเงินกองทุนเสมอมา ตั้งแต่ปี 2548-2554 เนื่องจากขณะนี้คกก.สืบสวนสามารถสาวข้อมูลไปได้ถึงปี 2548 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มจัดตั้งกองทุน ในส่วนของข้อมูลปี 2555-2561 ที่ สธ.ส่งมาให้แล้วนั้น ยังไม่ได้ตรวจสอบ เพราะต้องตรวจตั้งแต่ปี 2548 ไต่ขึ้นไปจนถึงปัจจุบัน สำหรับตัวเลขมูลค่าความเสียหายที่ชัดเจนต้องตรวจสอบข้อมูลจาก 3 แหล่ง ได้แก่ 1.แหล่งการโอนเงิน 2.ข้อมูลจากสพฐ. และ สธ. และ 3.ข้อมูลจาก ศธจ.
ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก (9 เม.ย.61)	<b>นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน</b> -เสนอข่าว นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยผลดำเนินงานตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ ( UCEP) ว่า จากข้อมูลมีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารับบริการประมาณ 15,000 ราย หรือเฉลี่ยเดือนละ 1,300 ราย ในจำนวนนี้ 2 ใน 3 เป็นผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง กรณีที่พ้นสิทธิรักษาฉุกเฉินวิกฤต 72 ชม.แล้ว แต่ผู้ป่วยบัตรทองยังอยู่ในภาวะไม่พร้อมย้าย หรือรพ.ตามสิทธิไม่มีเตียงหรืออุปกรณ์รองรับ หรือระบบไม่สามารถหารพ.อื่นเพื่อรองรับได้ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะรับผิดชอบดูแลรักษาต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งที่ผ่านมาสปสช.สามารถหารพ.รองรับได้ประมาณร้อยละ 90 ส่วนเรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สปสช.ประมวลผลค่ารักษาพยาบาลภายใน 30 วัน กรณีผู้ป่วยสิทธิรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการและประกันสังคม จะส่งข้อมูลเบิกจ่ายไปยังกองทุนตามสิทธิของผู้ป่วยซึ่งจะจ่ายค่ารักษาให้รพ.ที่รับดูแลผู้ป่วยภายใน 15 วัน
กรุงเทพธุรกิจ (9เม.ย.61)	<b>แผนการดำเนินงานสปสช.ปี 60-61</b> -เสนอบทความพิเศษ โดย ดร.เฉลิมพล ไททอง นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า กมธ.ประชุมรับฟังแผนการดำเนินงาน สปสช. ปีงบประมาณ 2560-2561 โดยกมธ.ได้ตั้งคำถามกับผู้บริหาร สปสช. ดังนี้ 1. การแก้ไขสถานะความแออัดของรพ. 2.ระบบเหมาจ่ายรายหัวที่คำนวณจาก 48 ล้านคน ไม่สะท้อนความเป็นจริง เพราะมีคนใช้บริการประมาณ 20 ล้าน แต่เอามาคำนวณค่ารายหัวด้วย 3.จำนวนการใช้บริการที่หน่วยบริการเพิ่มสูงขึ้นตลอด น่าจะให้ความสนใจเรื่องสร้างเสริมสุขภาพมากขึ้น 4.การทำให้รพ.สต.ไม่ต้องผูกติดกับรพ.แม่ข่าย เพราะไม่สามารถมีงบประมาณของตัวเอง 5.การเหมาจ่ายยังมีมาตรฐานไม่เท่าเทียมกัน และ 6.แนวทางในเชิงป้องกันปัญหาการทำแท้ง ทั้งนี้ เลขาธิการสปสช.ได้ตอบชี้แจงประเด็นต่างๆ แต่แนวทางไม่ชัดเจน โดยเรื่องความแออัดของผู้ใช้บริการและระบบเหมาจ่ายรายหัว ไม่ได้ชี้แจง ส่วนเรื่องอื่นๆ ระบุว่ามีการพิจารณาหรืออยู่ใน

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ระหว่างพิจารณา
<p>ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1 (9เม.ย.61)</p>	<p><b>ระบบหลักประกันสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอสกู๊ปเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า กว่า 16 ปีที่มีการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือ ได้ลบภาพผู้ป่วยอนาถาที่ไม่มีเงินค่ารักษา คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ความท้าทายคือ การสร้างความยั่งยืนให้กับระบบท่ามกลางความเสี่ยงของอัตราค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น โดยอยู่ระหว่างการระดมความเห็นบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นระบบประกันความมั่นคงให้กับสุขภาพคนไทยตลอดไป</p> <p>นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในโอกาสวันอนามัยโลก ตรงกับวันที่ 7 เม.ย.ของทุกปี เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้นำทุกประเทศจะได้ร่วมผลักดันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อทุกคน ทุกหนทุกแห่ง ให้ประชากรทั่วโลกเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่มีอุปสรรคทางการเงิน หรือประสบภาวะล้มละลายจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล</p>
<p>เดลินิวส์ มติชนออนไลน์ ผจก.ออนไลน์ (7เม.ย.61)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (7เม.ย.61)</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์ (7เม.ย. 61)</p> <p>ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา คอลัมน์ ณ บ้านพระ อาทิตย์ (7เม.ย.61)</p>	<p><b>การใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ตำรับยาเบญจอำมฤตย์เป็นตำรายาโบราณ มีส่วนผสมของสมุนไพร 9 ชนิด คือ รงทอง มหาหิงคุ์ ยาตำ ตองแตก พริกไทย ดีปลี ดีเกลือฝรั่ง มะกรูด และขิง ไม่มีส่วนผสมของกัญชา</p> <p>ด้าน พญ.สมพิศ จำปาเงิน ผอ.รพ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นรพ.ที่ผลิตยาเบญจอำมฤตย์ให้แก่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ในการใช้วิจัย กล่าวว่า ตำรับยาเบญจอำมฤตย์ได้มาจากคัมภีร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ซึ่งเป็นคัมภีร์โบราณ ไม่มีส่วนผสมของกัญชาหรือมีการตัดกัญชาออกจากสูตรอย่างที่เขาใจ รพ.อุททองสามารถผลิตได้ประมาณ 80,000 แคปซูลต่อวัน และสามารถผลิตได้มากถึง 100,000 แคปซูลต่อวัน สำหรับการวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ กรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นผู้ดำเนินการ โดยกระจายการวิจัยในรพ. 14 แห่ง รวมทั้งรพ.อุททอง เก็บข้อมูลทั้งเรื่องมะเร็งตับและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการถ่ายไม่ออก เนื่องจากยาตั้งกล่าวจัดเป็นยาละลาย ส่วนผลวิจัยที่ชัดเจน ต้องรอกรมฯ รวบรวมข้อมูลก่อน</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า กัญชาจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เว้นแต่รพ.สธ.จะอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ปัจจุบันยังไม่มียาจากกัญชาได้รับการขึ้นทะเบียน เนื่องจากยังไม่มีการวิจัยทางวิชาการในคนยืนยันว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ ส่วนการเสนอแก้ไขพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ให้สามารถนำกัญชารวมถึงสารสกัดจากกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า ได้รับการประสานให้ร่วมกับสธ. รวบรวมข้อมูลวิชาการและร่วมศึกษาวิจัยว่าสารสกัดจากกัญชาสามารถนำมาใช้รักษาโรคใดได้บ้าง เบื้องต้นเป็นโรคทางสมอง เช่น ลมชัก พาร์กินสัน รวมไปถึงลดอาการปวดของโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ซึ่งในวันที่ 19 เม.ย.จะมีการหารือกลุ่มย่อยที่สธ.เรื่องขอบเขตการทำงาน มุ่งเน้นด้านวิชาการ ส่วนเรื่องข้อกฎหมาย ฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>-เสนอบทความกล่าวถึง ม.รังสิตแถลงข่าวเรื่อง "ความคืบหน้าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวอย่างซึ่งสกัดจากกัญชา" โดยผลิตภัณฑ์ "สารสกัดจากกัญชาในรูปแบบสเปรย์พ่นทางช่องปาก" ซึ่งการที่คนทั่วโลกสนใจการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคมะเร็ง เป็นเพราะงานวิจัยในหลอดทดลองพบว่า สารสำคัญคือเตตราไฮโดรแคนนาบินอยด์ (THC) ออกฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็งหลายชนิด วารสาร Cancer Investigation ฉบับเดือนพ.ค. 2553 ได้ตีพิมพ์ผลการวิจัยของ คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ซึ่งพบว่าสาร THC ในกัญชาสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีในเซลล์มะเร็งที่เลี้ยงภายนอกร่างกาย และเซลล์มะเร็งที่ได้จากชิ้นเนื้อของผู้ป่วยในปริมาณ THC น้อย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>และเมื่อใช้ THC ในปริมาณที่สูงกลับทำให้เซลล์สมองเสื่อมลงได้ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการทบทวนนโยบายเรื่องกัญชาต่อไป โดยจากงานวิจัยนี้ ม.รังสิตได้นำมาวิจัยต่อยอดในสัตว์ทดลอง และจะทราบผลในอีก 2-3 เดือน เมื่อถึงขั้นตอนที่จะต้องใช้กับมนุษย์ รัฐบาลคงจะเข้าใจและเร่งปลดล็อกกัญชาในทางกฎหมาย เพื่อนำมาใช้ในทางการแพทย์ได้ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย</p>
<p>มติชน กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด (9 เม.ย.61)</p>	<p><b>กัญชง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้า ก.เกษตรฯ ได้เชิญหน่วยงานเกี่ยวกับการวิจัย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาอากาศไทย สธ. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมหารือการร่วมทำวิจัยกัญชง เพื่อการพัฒนาเป็นยารักษาโรค ช่วยลดความเสี่ยงของสมอง หรือลดอัลไซเมอร์ในคนสูงอายุ ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด คลายกล้ามเนื้อ รักษาโรคเกาต์ คาดว่าใช้เวลาประมาณ 1 ปี จะสามารถวิจัยและพัฒนาเป็นยาที่ภาครัฐจะใช้แจกคนยากจนและรักษาคนสูงอายุ ทั้งนี้จะรายงานให้นายกฯ รับทราบต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ (8 เม.ย. 2561)</p>	<p><b>ทบทวนแบนบุหรี่ไฟฟ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนา กล่าวในงานเสวนาหัวข้อ "แบนบุหรี่ไฟฟ้าประเทศไทยได้หรือเสีย" ว่า ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าจำหน่าย เพราะขาดหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือในความปลอดภัย แต่ยังมีผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศแอบซื้อขายกันตามโลกออนไลน์ โดยฝ่ายที่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าอ้างผลวิจัยต่างประเทศระบุว่าเสี่ยงน้อยกว่าสูบบุหรี่มวน และต่างประเทศอนุญาตให้ใช้ได้โดยมีมาตรการควบคุม</p> <p>ด้าน นายมาริช ภัทรวิวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า กล่าวว่า อยากให้ทบทวนการแบนเพื่อให้ผู้สูบบุหรี่มีโอกาสได้ใช้นวัตกรรมเพื่อลดอันตรายจากการสูบบุหรี่ ก่อนหน้านี้นั้นยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมไปยังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วรวมถึง สนช. จึงอยากเรียกร้องให้นายกฯ แต่งตั้งหน่วยงานที่เป็นกลางขึ้นมาศึกษา</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ทันประเด็น (9เม.ย.61)</p>	<p><b>ยาเส้น</b></p> <p>-เสนอบทความว่า นำแปลกที่ไม่ค่อยมีหน่วยงานรณรงค์เพื่อสุขภาพหรือหน่วยงานของรัฐพูดถึงการบริโภคยาเส้นเหมือนการรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดหนึ่งซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพ เช่นเดียวกับบุหรี่มวน และยังเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราที่ต่ำกว่าบุหรี่มวนถึง 360 เท่า ซึ่งเป็นตัวสร้างแรงจูงใจให้คนไทยนิยมสูบบุหรี่มวนแทนบุหรี่มวนกันมากขึ้น ทั้งนี้เป็นที่ยอมรับในวงการควบคุมการบริโภคยาสูบทั้งในและต่างประเทศว่า ยาเส้นถือว่ามีผลเสียต่อสุขภาพพอกับบุหรี่มวน หลายประเทศมีการเก็บภาษียาเส้นในอัตราเท่ากับหรือใกล้เคียงกับบุหรี่มวน เพื่อให้ลดการบริโภคและลดผลเสียต่อสุขภาพให้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล จึงขอฝากไปยังคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทั้งก.การคลังและก.สาธารณสุขเป็นกรรมการอยู่ด้วย ควรกำหนดนโยบายและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการลดการบริโภคยาเส้นอย่างเป็นรูปธรรมเช่นเดียวกับบุหรี่มวน</p>
<p>ไทยรัฐ (9 เม.ย.61)</p>	<p><b>ควันบุหรี่มือสอง</b></p> <p>-เสนอสรุปข่าว สธ. พม. และ สสส. จัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง "หยุดทำร้ายครอบครัวด้วยบุหรี่" เนื่องในโอกาสวันครอบครัว 14 เม.ย. 2561</p> <p>พญ.อัมพร เบญจพหลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ควันบุหรี่ทำให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลในครอบครัวจากการสูดดมบุหรี่มือสอง และยังมีบุหรี่มือสามที่เกิดจากอนุภาคละอองไอสารเคมีที่เป็นพิษจากควันบุหรี่ที่ตกค้างอยู่ตามเส้นผม ผิวหนัง เสื้อผ้าของผู้สูบ และวัสดุในบ้าน หรือติดค้างตามช่องแอร์ จากข้อมูลการศึกษาของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สธ. พบว่า มีคนที่ไม่สูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่จากผู้อื่นสูงถึง ร้อยละ 72.6 หรือกว่า 34 ล้านคน</p> <p>ดร.นพ.บัณฑิต ศรีไพศาล รองผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า การหยุดทำร้ายครอบครัวด้วยบุหรี่และการส่งเสริมให้คนในครอบครัวเลิกบุหรี่มีความสำคัญอย่างยิ่ง จากการสำรวจผู้รับบริการที่รพ.สต. พบว่า มีผู้สูบบุหรี่มีโรคทางกายที่เป็นผลจากการสูบบุหรี่ 7 คน จาก 8 คน โดย 1 คนเป็นมากกว่า 1 โรค นอกจากนี้ คนใกล้ชิด เช่น สามเณร บุดร บางคนมีโรคที่เกิดจากควันบุหรี่ เช่น ปอดอุดกั้น</p>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ (6 เม.ย. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ โฆษก สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีข่าวเด็ก 3 คน ถูกส่งตัวไปรักษาที่รพ.ลำปางด้วยอาการอาเจียน เวียนศีรษะ หายใจไม่ออก หลังรับประทานหมูกระทะ บ้างด้วยเตาถ่านในห้องแอร์ที่บ้าน ว่า การนำเตาถ่านเข้าไปประกอบอาหารในห้องที่ไม่มีการระบาย อากาศที่ดีเป็นระยะเวลาานจะทำให้เกิดอันตรายจากควันไฟซึ่งมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์ ทำให้มีปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นต่อร่างกายลดลง เซลล์ของอวัยวะต่าง ๆ ขาด ออกซิเจนไปเลี้ยง โดยเฉพาะสมอง เกิดอาการง่วง หลับ หมตสติโดยไม่รู้ตัว และหากได้รับในปริมาณ มากอาจเกิดอาการขาดออกซิเจนฉับพลันถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>
<p>ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ (7เม.ย.61)</p>	<p><b>เตือนระวังอากาศเปลี่ยนแปลง</b> -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. เตือนเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เรื้อรัง อาจป่วยเป็นไข้หวัดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วง 6-7 เม.ย.นี้ ซึ่งหากได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้โทรขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข 1669 ส่วนสถานบริการสาธารณสุขฯ ได้ กำชับให้ติดตามสถานการณ์และเตรียมแผนรับมือไม่ให้เกิดกระทบบริการประชาชน และเตรียมแผนการ จัดบริการนอกสถานที่และแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กรณีไม่สามารถให้บริการตามแผนที่วางไว้</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ (6 เม.ย. 61)</p>	<p><b>ส่งเสริมการใช้ดินสอพอง</b> -เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์และกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาต่อยอด ผลิตภัณฑ์จากดินสอพอง ซึ่งสมัยโบราณจะนำมาบร่ำให้กลิ่นหอมเป็นแป้งร่ำ น้ำอบ ทาผิวหน้า ผิว ภาย ถือเป็นสมุนไพรรสรยาเย็น ใช้แก้พิษร้อนกับร่างกาย ถอนพิษอักเสบ แก้ผด ผื่นคัน และเป็นยา ห้ามเหื้อ ช่วยป้องกันแดดได้ โดยผลิตภัณฑ์ดินสอพองแปรรูปที่ใช้กับผิวหน้าและผิวกายเพื่อความ สะอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงาม จัดเป็นเครื่องสำอางตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง การนำดินสอพองมาใช้ต้องมีการนำไปฆ่าเชื้อด้วยการสะอาด คือ นำดินสอพองไปเผาไฟ ปัจจุบันมีการนำ ดินสอพองผสมกับผงสมุนไพรที่ใส่ดูแลผิวพรรณ เช่น ขมิ้น ไพล หรือนำมาผสมกับสมุนไพรกลุ่มแก้ พิษแมลงสัตว์กัดต่อย เช่น เกล็ดพังพอน ใบตำลึง ทองพันชั่ง เป็นต้น ผู้บริโภคควรระมัดระวัง อย่าใช้ กับบริเวณที่มีบาดแผลและบริเวณดวงตา ควรเลือกซื้อดินสอพองที่มีฉลากกำกับระบุการใช้กับส่วน ต่าง ๆ ของร่างกาย หรือเลือกจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ ผ่านรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน</p>
<p>คมชัดลึก (6 เม.ย. 61)</p>	<p><b>ตำรับโอสถพระนารายณ์</b> -เสนอข่าว นางเสาวนีย์ กุลสมบุรณ์ ผอ.สำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย กล่าวว่า สธ. ได้ประกาศให้คัมภีร์พระโอสถพระนารายณ์ หรือคัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ เป็นตำราการแพทย์แผนไทย ของชาติ และตำรับยาในคัมภีร์เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติ โดยตำรับยาในคัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ที่ ปัจจุบันมีการนำมาใช้อย่างน้อย 3 ตำรับ ได้แก่ 1.ยาน้ำมันมหาจักร ประกอบด้วย น้ำมันงา มะกรูดสด เทียนทั้ง 5 ดีปลี การบูร รักษาแผลเรื้อรัง แผลเปื่อย โดยรพ.สต.ใน จ.นครพนม มีการนำมาปรุงใช้ยา ให้คนไข้ที่มีแผลเรื้อรัง 2.ยาทาพระเส้น ประกอบด้วย พริกไทย ข่า กระชายหอม กระเทียม มหาหิงค์ ยาตำ ตะไคร้หอม ใบขี้เหล็ก ใบตอง แดก ใบมะขาม ใบเลี่ยน ใบมะค่าโก่ น้ำสุราหรือน้ำส้มสายชูก็ได้ เป็นกระสาย แก้ปวด เมื่อยตามเส้นเอ็น ตะคริว กลุ่มอาการ อัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งรพ.เจ้าพระยาอภัย ภูเบศรได้ขออนุญาตเพื่อนำไปผลิต และ 3.พระอังกบพระเส้น หรือยาประคบ ประกอบด้วย เทียนดำ เกลือ อบเชย ไพล ใบพลับพลึง ใบมะขาม คลายกล้ามเนื้อและเส้น รักษาอาการปวดของ กล้ามเนื้อ รพ.สมเด็จพระนารายณ์ได้นำมาใช้กับคนไข้และวิจัยร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท ม. ธรรมศาสตร์</p>
<p>ไทยรัฐ (6 เม.ย. 61) ข่าวสด (8 เม.ย. 2561)</p>	<p><b>การเลือกกิจกรรมให้เด็กช่วงปิดเทอม</b> -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรคมลปี อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ช่วงปิดเทอมเด็กนักเรียนกว่า ร้อยละ 90 จะนอนติด ตื่นสาย เล่นอินเทอร์เน็ต เล่นเกมจนติด นำไปสู่โรคอ้วน สมอแงเฉื่อย และ กระบวนการคิดไม่พัฒนา นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ผู้ปกครองควรเลือก กิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก โดยแบ่งตามช่วงวัย ได้แก่ เด็กวัยอนุบาล 5-7 ขวบ เน้นกิจกรรม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สนุกสนาน นำตื่นเต้น เช่น การล่อตักจำลอง วาดภาพพระบายสี ฟังและเล่นนิทาน ปิกนิก เล่นกีฬา ร้องเพลง เดินสำรวจธรรมชาติ ว่ายน้ำ เป็นต้น เด็กประถมศึกษา 8-12 ปี และวัยรุ่น 13-17 ปี เป็นช่วงวัยที่เริ่มเข้าสังคม ชอบทำกิจกรรมที่สนุกสนานและท้าทายความสามารถ เช่น วอลเลย์บอล ฟันดาบ กีฬาทางน้ำ ปีนผาจำลอง ไต่เชือก ปั่นจักรยาน เดินป่าชมธรรมชาติ ตั้งค่ายพักแรม เป็นต้น ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการเอาตัวรอด ฝึกการควบคุมตนเอง สร้างความมั่นใจในตนเอง ฝึกทักษะทางกีฬา ฝึกความเป็นผู้นำ การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิต</p>
<p>สยามรัฐ (9 เม.ย.61)</p>	<p><b>ภัยจากแสงแดด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และโฆษกกรมการแพทย์กล่าวว่า ช่วงเวลาที่แสงแดดอันตรายต่อผิวหนังมากที่สุดคือ ตั้งแต่ 10.00-15.00 น. ทำให้ผิวแดง ผิวไหม้ บางคนผิวอาจคล้ำขึ้นทันที เกิดกระ ฝ้า หรืออาจเป็นมะเร็งผิวหนัง</p> <p>ด้าน พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง ระบุว่า ปัญหาผิวหนัง สาเหตุเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน มีแสงแดดเป็นตัวกระตุ้น และยังพบว่าฮอร์โมนเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญ โดยเฉพาะผู้หญิง ตั้งครรภ์หรือรับประทานยาคุมกำเนิดจะเป็นฝ้าง่าย รวมถึงปัจจัยทางพันธุกรรม ควรเลี่ยงแดดจัด ทางร่ม สวมหมวกปีกกว้าง ใส่เสื้อแขนยาว ทาครีมกันแดดสม่ำเสมอก่อนออกจากบ้าน</p>
<p>ไทยโพสต์ (6 เม.ย. 61) มติชน (8 เม.ย. 2561)</p>	<p><b>หอผู้ป่วยวิกฤตจิตเวช</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กทม. ว่า เป็นรพ.เฉพาะทางจิตเวชแห่งแรกของประเทศ มีผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในภาวะวิกฤต เข้ารักษาที่ห้องฉุกเฉินวันละ 30 กว่าคน ส่วนใหญ่เป็นโรคจิตเภท และผู้ที่ใช้สารเสพติด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตจิตเวช (Psychiatric Intensive Care Unit : PICU) ขนาด 20 เตียง เพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายให้ผู้ป่วยคนอื่น พบว่าได้ผลดีมาก สามารถทำให้ผู้ป่วยมีอาการสงบภายใน 3 วัน มีความปลอดภัยและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านกายจิตสังคมได้เร็ว มีห้องเฉพาะที่ออกแบบให้อึดต่อการสงบสติอารมณ์ มีความปลอดภัยสูง ผนังห้องและพื้นบุด้วยวัสดุนุ่ม ภายในห้องไม่มีสิ่งของเครื่องใช้ที่สามารถหยิบฉวยมาเป็นอาวุธได้ และจัดอุปกรณ์ให้ผู้ป่วยใช้ระบายความก้าวร้าวรุนแรง หรือสลายความเครียด เช่น กระสอบทรายแบบนุ่ม ลูกบอลล้นลูก นับเป็นต้นแบบแห่งแรกของประเทศที่มีมาตรฐานอยู่ในอันดับต้น ๆ ของอาเซียน ซึ่งกรมฯ มีนโยบายจะขยายผลใช้ในรพ.จิตเวชทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั่วประเทศ</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ (9 เม.ย.61)</p>	<p><b>ดูแลพ่อแม่เด็กพิเศษ</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ ว่า ปี 2560 มีเด็กเข้ารับบริการ 52,000 คน ผู้ป่วยร้อยละ 60 คือ ออทิสติก สมาธิสั้น และสมองพิการ ผลสำรวจของสถาบันฯ พบว่าผู้ปกครองเด็ก 3 โรคนี้มีความเครียดสูง ร้อยละ 64 เช่น นอนไม่หลับ กังวลใจ และมีปัญหาสุขภาพจิต ร้อยละ 58 เช่น ท้อแท้ ซึมเศร้า เบื่อหน่ายลูก จึงมีนโยบายให้เปิดคลินิกดูแลสุขภาพจิตผู้ปกครองเด็กพิเศษควบคู่ไปด้วย ซึ่งพบว่าได้ผลดีและทำให้การดูแลเด็กดีขึ้น โดยเฉพาะเด็กโรคสมาธิสั้นมากกว่า 2 ใน 3 มีโอกาสหายขาด จึงได้ให้สถาบันฯ จัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร เพื่อขยายผลในรพ.จิตเวชทุกแห่ง</p>
<p>มติชน (8 เม.ย. 2561)</p>	<p><b>จิตแพทย์แนะนำดูแล 2 กลุ่มเสี่ยงหลังละครบพเพา จบ</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดเผยว่า เมื่อละครบพเพาสิ้นสุดแล้วถึงตอนจบ กลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตที่ติดละครบพเพาเล่นนิواس อาจจะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น โดยมี 2 กลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ 1.กลุ่มผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่เมื่อละครจบอาจจะรู้สึกเหมือนมีอะไรหายไป และ 2.กลุ่มคนที่ติดโซเซียลมีเดีย ที่เพื่อนคอยเตือนกันจะหายไป อาจจะเหมือนอะไรบางอย่างในชีวิตหายไป ดังนั้นต้องสร้างความสุขให้ตัวเอง โดยการคิดดี พูดดี ทำดี เพื่อเสริมกำลังใจ</p>
<p>ไทยรัฐ (7เม.ย.61)</p>	<p><b>การใช้ยาผิดวัตถุประสงค์</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ปัจจุบันเยาวชนนิยมนำยาแก้ปวดทรมานอดอลมาผสมกับยาแก้ไอ และยาแก้แพ้ชนิดน้ำเชื่อม มาเสพให้เกิดอาการมึนเมา ขอให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ผู้ปกครองสอดส่องพฤติกรรมของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้ช้อยาทางสื่อออนไลน์มารับประทานโดยเด็ดขาด และไม่ควรนำยามาใช้เพื่อหวังให้เกิดอาการมีเมามา หรือเพื่อสร้างความสนุกสนาน เพราะอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากพบร้านขายยาใดขายยาในทางที่ผิดให้แก่เยาวชน สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ สสจ.ทุกจังหวัด</p>
<p>มติชนออนไลน์ (7 เม.ย.61)</p>	<p><b>พลังงานในขนมไทย</b> -เสนอข่าว สำนักโภชนาการ กรมอนามัย จัดทำภาพอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับพลังงานในขนมไทย โดยใช้ภาพประกอบจากละครบุพเพสันนิวาส ระบุว่า ฝอยทอง 1 แพ เท่ากับ น้ำตาล 3 ช้อนชา พลังงาน 220 กิโลแคลอรี ไม่ควรกินเกิน 3/4 แพ เม็ดขนุน 1 ชื้น เท่ากับน้ำตาล 1 ช้อนชา พลังงาน 40 กิโลแคลอรี ไม่ควรกินเกิน 2 ชื้น ทองหยอด 1 ชื้น เท่ากับน้ำตาล 1 ช้อนชา พลังงาน 30 กิโลแคลอรี ไม่ควรกินเกิน 3 ชื้น ทองหยิบ 1 ชื้น เท่ากับน้ำตาล 2 ช้อนชา พลังงาน 60 กิโลแคลอรี ไม่ควรกินเกิน 1-2 ชื้น</p>
<p>ไทยโพสต์ (6 เม.ย. 61) คมชัดลึก (8 เม.ย.61)</p>	<p><b>การบริหารจัดการวัคซีน</b> -เสนอข่าว ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ย้ำว่าไทยยังมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาขาดแคลนวัคซีน ซึ่งคกก.วัคซีนแห่งชาติมีแนวทางการยกระดับการบริหารจัดการวัคซีน ทั้งเปลี่ยนการบริหารจัดการวัคซีนแบบแยกส่วนเป็นแบบบูรณาการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปลี่ยนวิธีจัดซื้อวัคซีนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรอง พร้อมเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันการยกระดับการบริหารจัดการวัคซีนให้บรรลุผลสำเร็จ</p>
<p>สยามรัฐ (6 เม.ย. 61)</p>	<p><b>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิด กม.</b> -เสนอข่าว อย. ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร โดยตรวจพบไซบูทรามินในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปร-สลิม วิตามินแซน-ชา หน้าเรียว สูตร 1 กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปร-สลิม วิตามินแซน-ชาเรียว และตรวจพบ Orlistat ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคโรไลท์ วิตามินแซนชาหน้าเรียว DETOXY กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอคอน วิตามิน เรียว สูตร SUPER DETOXY X 2 ลอต 3 จำนวนโดย บ. ซีเครท เข้าข่ายจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามมาตรา 26 (1) ฝ่าฝืนมาตรา 25 (1) โทษตามมาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งอย.อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป</p>
<p>ข่าวสด (6 เม.ย. 61)</p>	<p><b>พ.ร.บ.พัฒนาเด็กปฐมวัย</b> -เสนอข่าว ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธาน กอปศ. เปิดเผยผลการประชุม กอปศ. ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างพ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งคาดว่าจะเสนอรัฐบาลได้ภายในสัปดาห์หน้า สาระสำคัญยังยืนยันค่านิยมของเด็กปฐมวัย คือ ตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์จนถึง 8 ปี เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งกำหนดห้ามมีการสอบเข้าเรียนต่อชั้นป.1 ที่เน้นเนื้อหาสาระ แต่จะเขียนรายละเอียดเปิดให้สอบวัดสมรรถนะ หรือสอบพ่อแม่ เพื่อสกัดสิ่งที่ยับยั้งพัฒนาการเด็ก นอกจากนี้ ยังบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สธ. ศธ. มท. และพม. ทั้งในด้านนโยบายที่มีคณะกรรมการนโยบายระดับชาติ ด้านงบประมาณเพื่อให้ได้แผนที่มีคุณภาพ และด้านการบริการที่ให้อปท. เป็นหน่วยบริการของ 4 กระทรวงได้ หรือเปิดโอกาสให้เอกชนทำ</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร (6 เม.ย. 61)</p>	<p><b>รณรงค์ลดอุบัติเหตุ</b> -เสนอข่าว นพ.ดนัย เจียรกุล ผอ.สคร.10 จ.อุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่พร้อมผู้ได้รับผลกระทบจากการเมาแล้วขับ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และเผยว่า ช่วงช่วง 7 วันอันตรายสงกรานต์ปี 2560 พบผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 1,729 ราย เสียชีวิต 24 ราย โดยปีนี้ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย. และร่วมประชุมกับ ศปถ.จ.อุบลราชธานีทุกวัน รวมทั้งตรวจเตือนและตรวจจับร้านค้าย่ำที่กระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผจก.ออนไลน์ (7เม.ย.61)</p>	<p><b>โรตีสายไหม</b> -เสนอข่าว "มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค" ตรวจสอบแบ่งโรตีสายไหมจากภาคกลาง ที่นำมาทดสอบ 10 ตัวอย่าง จาก จ. พระนครศรีอยุธยา พบมีสารกันบูดทุกยี่ห้อ โดย 6 ยี่ห้ออยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย และเกินมาตรฐาน 4 ยี่ห้อ</p>
<p>เดลินิวส์ (9 เม.ย.61)</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์สารพันปัญหา (9 เม.ย.61)</p>	<p><b>แพทย์ชนบทดีเด่น</b> -เสนอสรุปข่าว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2560 แก่ พญ.รัชฎาพร รุญเจริญ ผอ.รพ.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาใช้ในการทำงาน -เสนอจดหมายจาก คุณ ก่อเกียรติ (คนไทย100%) ร่วมชื่นชมยกย่อง พญ.รัชฎาพร รุญเจริญ แพทย์ชนบทดีเด่นประจำปี 2560</p>
<p>ไทยรัฐ (8 เม.ย. 2561)</p>	<p><b>ทอดผ้าป่าพัฒนารพ.นางรอง</b> -เสนอข่าว พล.ท.เดชอุดม นิชรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก พล.ต.ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร ผบ.มทบ.26 นายยุทธนา พิทยานันท์กุล นายอำเภอนางรอง นพ.วิทิต สฤษฏ์ชัยกุล นพ.สสจ.บุรีรัมย์ นพ.จรัญ ทองทับ ผอ.รพ.บุรีรัมย์ นพ.วัชรพงษ์ ขอบสุข ผอ.รพ.นางรอง นพ.นพดล พิษณุวงศ์ รอง ผอ.รพ.นางรอง ข้าราชการทุกหน่วย และพ่อค้าประชาชน ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างรพ.นางรอง ล่าสุดมียอดเงินทำบุญ 22 ล้านบาท</p>
<p>เดลินิวส์ (8 เม.ย. 2561)</p>	<p><b>ชุมชนปลอดภัยพลาสติก</b> -เสนอข่าว นายสมโชค สกุลส่องบุญศิริ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านมดตะนอย กล่าวว่า ได้ประกาศให้รพ.สต.บ้านมดตะนอยเป็นรพ.ปลอดภัยพลาสติกหัวไผ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ค.ค.ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนเป็นอย่างดี และขยายผลเป็นชุมชนปลอดภัยไปทั่ว</p>
<p>เว็บไซต์คมชัดลึก (7เม.ย. 61)</p>	<p><b>ภาชนะน้ำตาล</b> -เสนอข่าว สหราชอาณาจักรเรียกเก็บภาชนะน้ำตาลกับน้ำตาลม โดยเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล 5 กรัมต่อปริมาณเครื่องดื่ม 100 ม.ก. จะเก็บภาษี 18 เพนซ์ (ราว 6 บาท) หากมีน้ำตาลมากกว่า 8 กรัมต่อ 100 ม.ก. จะเก็บ 24 เพนซ์ต่อลิตร (8 บาท)</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คัตข่าวกรองคน (8 เม.ย. 2561)</p>	<p><b>ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ</b> -เสนอข่าว นพ.แดเนียล เอ. เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่ดูงาน ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ที่ได้พัฒนาจากสถานีนานามัยยกระดับเป็นศูนย์การแพทย์ ดูแลครอบคลุมทุกมิติ ทั้งรักษา ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับคำชมจากผู้แทนองค์การอนามัยโลกว่าเป็นโมเดลที่น่าสนใจในการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้ท้องถิ่นดูแล ซึ่งหลายหน่วยงานด้านการสาธารณสุขควรนำไปเป็นต้นแบบ</p>
<p>หนังสือที่ รย0032/ว 1378 ลว .23 มี.ค. 61</p>	<p><b>รพ.บ้านฉางชี้แจงข้อร้องเรียน</b> -สสจ.ระยอง รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเฟซบุ๊ก Chonticha Juntewee โพสต์ข้อความช่วยเหลือให้ส่งบุตรไปรักษาต่อที่สถาบันเด็กฯ โดยไม่ต้องเจาะคอ และ ขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายเดินทางว่า ผู้ป่วยชื่อ ดญ.ขวัญฤทัย เสนอสุข มารักษาที่รพ.บ้านฉาง 2 ครั้ง ส่งต่อรพ.ระยอง ใส่ท่อทางเดินหายใจตั้งแต่ 5 ก.พ. 2561 แพทย์วินิจฉัยว่าอาจเป็นภาวะกล่องเสียงอ่อนยวบ ซึ่งเป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด การใส่ท่อช่วยหายใจนานอาจติดเชื้อได้ แพทย์จึงแนะนำให้เจาะคอ แต่มารดาไม่ต้องการให้เจาะ รพ.ระยองจึงได้ประสานสถาบันเด็กฯ เพื่อส่งต่อไปรักษาโดยไม่ต้องเจาะคอ และประสาน สปสช. ทั้งสถาบันเด็กฯ และสปสช.ได้เจรจากับมารดาเด็กให้เข้าใจแล้วว่า อาการที่บุตรเป็นเกิดจากพยาธิสภาพที่ผิดปกติของเด็ก มารดาจึงได้ลบโพสต์ออกจากเฟซบุ๊กแล้ว ทั้งนี้ รพ.บ้านฉางได้โทรสอบถามอาการ ทราบว่าอาการดีขึ้น เด็กสามารถดูดนมได้ตามปกติ ครอบครัวสามารถช่วยเหลือ</p>



สื่อ	ประเด็นข่าว
	ตนเองได้ดี และจะไปตรวจตามแพทย์นัดต่อไป
Facebook (8 เม.ย. 2561)	<p><b>ข่าวออนไลน์</b> <b>ร้องเรียน รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช</b></p> <p>- ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Sukanya Wiboonsin โพสต์ข้อความร้องเรียน ผอ.รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ว่า ได้พาแม่ไปรพ. เวลาประมาณเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่ง ด้วยอาการเป็นลม พยาบาลถามด้วยสีหน้าและน้ำเสียงไม่พอใจ จากนั้นจึงส่งตัวคนไข้ไปรักษาในห้องฉุกเฉิน และพยาบาลห้องฉุกเฉินได้ให้ญาติไปรับยา เมื่อรับยาเสร็จกลับไปหาแม่ที่ห้องฉุกเฉิน พยาบาลแจ้งว่าแม่ออกไปแล้ว ได้ออกตามหาพบแม่นอนอยู่ในที่มืด มียุกกัตุเต็มตัว และอยู่ใกล้ประตูเล็กปากทางเข้ารพ.ที่ติดกับถนน แต่เมื่อถามเวรเปลกลับได้คำตอบว่าไม่รู้เรื่อง</p>
ช่อง 3 เว็บไซต์ข่าวสด (9 เม.ย.61)  เพจ Drama-addict (9 เม.ย.61)	<p><b>ผู้ป่วยอาละวาดในห้องฉุกเฉิน รพ.ระนอง</b></p> <p>- เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองระนอง เข้าระงับเหตุคนอาละวาดโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่บุรุษพยาบาล ภายในห้องฉุกเฉิน รพ.ระนอง จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบชื่อ นายบุญเรือง อุทัยรัตน์ เดินทางจาก อ.หลังสวน จ.ชุมพร เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งกลางเมืองระนอง ช่วงค่ำเกิดปวดฟันมารพ.กลางดึก เจ้าหน้าที่ให้รอเพราะหมอมีนคนเดียว จึงไม่พอใจ สุดท้ายได้โทรหาเพื่อนให้มารับตัวออกจากรพ.ไป</p> <p>- โพสต์ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า โดยปกติจะไม่มีทันตแพทย์เข้าเวร โดยเฉพาะในรพ.ชุมชน ถ้าปวดฟันมากมาตอนกลางคืนแพทย์จะให้ยาแก้ปวด ยาฆ่าเชื้อ แล้วให้รอเจอตันตแพทย์ตอนเช้า ส่วนการพบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินในกรณีนี้ต้องรอ เพราะไม่ใช่เรื่องฉุกเฉิน ส่วนที่มีคนคอมเมนต์ในเม้นข่าวว่าระบบสธ.ล้าหลัง ถ้าเป็นต่างประเทศจะรักษาทันทีนั้น ถ้าเป็นรพ.ในต่างประเทศจะให้กลับบ้านเลยไม่ได้เจอแพทย์เพราะไม่ฉุกเฉิน</p>
เพจแหม่มโพธิ์ดำ (9 เม.ย.61)	<p><b>อุทธารณ์ตรวจเอชไอวีผิดพลาด</b></p> <p>- ลูกเพจโพสต์เรื่องราว เป็นอุทธารณ์ว่า รพ.แห่งหนึ่งตรวจเจอผล HIV ของแม่ จึงไม่สามารถให้นมลูกได้ ผ่านไป 6 ปี ลูกป่วย หมออีกรพ.ตรวจเลือดปรากฏว่า เด็กไม่มีเชื้อ HIV สรุปคือผลตรวจผิดพลาด ทั้งแม่และลูกไม่มีเชื้อ HIV</p>
เพจ Drama-addict (9 เม.ย.61)	<p><b>หลอกขายโปรตีนกลุ่มหญิงตั้งครรภ์</b></p> <p>- โพสต์ภาพพร้อมข้อความเตือนว่า ตอนนี้ในกลุ่มแม่ตั้งครรภ์มีคนขายโปรตีนผงยี่ห้อดังเข้าไปขายให้แม่ซื้อไปกิน บอกว่าจะทำให้ลูกในท้องตัวใหญ่ ผิวขาว สุขภาพดี ฯลฯ ซึ่งเป็นการหลอกหลวง เพราะการที่แม่กินโปรตีนมากเกินไปจะทำให้ลูกในท้องมีโอกาสเป็นภูมิแพ้สูงมาก โดยเฉพาะโปรตีนผงหรือเวย์ซึ่งทำจากนมวัว ลูกจะมีโอกาสแพ้นมวัวได้ และอาจจะมีปัญหาหอบหืด ลมพิษ</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch